

## “Cùng nhau nỗ lực, yêu thương ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH ẤM NO, HẠNH PHÚC”

DIỆU HUYỀN

*Đó là chia sẻ của vợ chồng ông Ngô Văn Thiết và bà Nguyễn Thị Hương (tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn). Đối với gia đình ông bà, để xây dựng được một mái ấm hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình phải luôn cùng nhau cố gắng, vượt qua khó khăn, yêu thương, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Nhờ vậy mà từ một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nay gia đình ông bà đã trở thành gương điển hình trong lao động sản xuất và là gia đình văn hóa, gia đình hiếu học tiêu biểu ở địa phương.*

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên năm 1991, ông Ngô Văn Thiết cùng vợ vào Đà Lạt tìm kiếm việc làm. Vợ chồng ông đã làm đủ nghề để trang trải cuộc sống gia đình như bốc vác, bán báo, làm thuê ở các vườn trồng hoa, trồng rau củ... Trong quá trình làm việc ở các vườn hoa, ông Thiết cũng đã tích lũy cho mình được một số kỹ thuật, kinh nghiệm trong trồng trọt và chăm sóc cây hoa cúc. Năm 1996, vợ chồng ông quyết định đưa 2.000 cây hoa cúc Hà Lan về trồng thử nghiệm trên mảnh đất của gia đình ở quê nhà và bước đầu đã đạt kết quả khả quan, tạo động lực để vợ chồng ông tìm hướng đi mới, phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu, gia đình ông Thiết chỉ trồng hoa cúc nhưng sau đó trồng thêm hoa ly. Theo ông Thiết, khi trồng hoa ly đòi hỏi người trồng phải có hiểu biết về kỹ

thuật trồng và chăm sóc kỹ mới có hiệu quả. Nhưng bù lại giá thành hoa ly tương đối cao và có đầu ra cũng khá ổn định nhất là dịp Tết. Vì vậy gia đình ông đã duy trì trồng hoa ly để cung ứng cho thị trường trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Với sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm và tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, tham quan học tập các mô hình làm ăn có hiệu quả, gia đình ông Thiết đã mạnh dạn thuê thêm 1 ha đất ruộng để mở rộng diện tích trồng hoa, trồng rau màu như hoa cúc, hoa ly, mướp đắng, mướp ngọt, dưa chuột, rau cải, cây hành, cây ngò... Các giống cây hoa, rau màu được vợ chồng ông trồng luân canh, mùa nào thức ấy. Gia đình ông Thiết là một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn đưa giống cây hoa và rau màu trồng luân canh trên diện tích đất

trồng lúa kém hiệu quả. Gia đình ông không chỉ cung cấp hoa tươi cho địa bàn thị xã Ba Đồn mà còn cung cấp cho các địa phương lân cận. Nếu tính giá trị kinh tế thì trồng hoa, trồng rau màu đã mang lại cho gia đình ông Thiết lợi nhuận cao hơn rất nhiều, gấp khoảng 10 lần so với trồng lúa. Sau khi trừ hết chi phí, gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng/năm. Thời gian qua, mô hình trồng hoa, rau màu của gia đình ông Ngô Văn Thiết đã trở thành địa chỉ quen thuộc và là nơi tham quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất của nhiều người dân trong và ngoài địa phương. Ông Thiết cũng luôn tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu những cách làm hay nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh khi trồng hoa, từ đó chất lượng hoa được nâng cao, giảm thiệt hại do dịch bệnh. Để đáp ứng nhu cầu của bà con

## Phong trào “TĐĐKXĐĐSVH”



Mô hình trồng hoa, rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông Thiết

Ảnh: D.H

nông dân ở địa phương, hiện nay, vợ chồng ông Thiết còn cung cấp các giống hoa và bán các loại thuốc phòng, trừ dịch bệnh cho hoa. Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động ở địa phương mà ông Thiết còn rất nhiệt tình, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cho mọi người và sẵn sàng đến tận các hộ gia đình để tìm hiểu lý do, cách khắc phục khó khăn khi vườn hoa của họ bị bệnh. Anh Phạm Văn Mai trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long chia sẻ: “Ông Thiết đã hướng dẫn cho tôi rất nhiều kinh nghiệm để trồng hoa, rau màu, từ đó gia đình tôi mới mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế. Còn đối với bà con lối xóm, gia đình ông luôn vui vẻ, thường xuyên động viên, thăm hỏi các gia đình khi gặp khó khăn, hoạn nạn”.

Nhờ chú trọng phát triển kinh tế gia đình nên gia đình ông Thiết đã có điều kiện cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Các con của ông bà đều chăm ngoan, học giỏi và luôn lễ phép, vâng lời cha mẹ. Hiện nay, 2 người con đầu của ông bà đã có công việc ổn định còn người con thứ 3 là Ngô Phương Lan đang học lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh.

Tại địa phương, gia đình ông bà luôn tích cực tham gia các tổ chức, đoàn thể; thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống chan hòa, đoàn kết với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, gia đình ông còn thường xuyên hỗ trợ quỹ khuyến học và tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ từ thiện, nhân đạo do địa phương

phát động như quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai... Đồng thời, gia đình ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con lối xóm quan tâm, chăm lo tạo điều kiện học tập cho con em và tích cực xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của địa phương, dòng họ. Gia đình ông bà nhiều năm liền là gia đình văn hóa, gia đình học tập tiêu biểu và đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Gia đình ông Thiết là một trong số những gia đình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa. Xác định được điều đó nên các thành viên trong gia đình ông Ngô Văn Thiết và bà Nguyễn Thị Hương luôn thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, góp sức cùng mọi người thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa” ở cơ sở ■

D.H